



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
11 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. นโยบายกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง นโยบายกัญชาทางการแพทย์ ที่มีการปลดล็อกครบ 2 เดือน ว่า นโยบายเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลายหน่วยงานให้ความร่วมมือกำกับ ดูแลตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงพ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง โดยนำข้อกังวล ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนมาปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าไปในกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ และป้องกันการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดได้ โดยที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถดำเนินการป้องปรามผู้กระทำผิดโดยไม่ต้องตีความด้านกฎหมาย ส่วนการเสวนากัญชาเสรี ผิดทิศหลงทาง ของพรรคเพื่อไทย รับฟังเหมือนที่รับฟังปชช.ทุกคน แต่งานเสวนาดังกล่าวจัดเข้าไป เนื่องจากปลดล็อกผ่านมา 2 เดือนแล้ว มีข้อมูลการปลดล็อกกัญชา ไม่ได้ทำให้มีผู้เสพหรือมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกลับทำให้ปชช.จำนวนมหาศาลเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา เพื่อรักษาโรคด้วยตนเอง ทั้งนี้ การปรับแก้ไขมาตรการควบคุมกัญชามีการปรับปรุงนโยบายตลอดเวลา เหมือนที่พัฒนาปรับปรุงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค

### 2. วิจัยกัญชง กัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ ข่าวสด

- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการปลูก สกัด และวิจัยพืชกัญชากัญชงทางการแพทย์ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ชาลิส ไปโอชูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาลัยชุมชนแม่แตงสมุนไพรรักษาโรค และวิทยาลัยชุมชนสมุนไพรรอดยหล่อ จ.เชียงใหม่ มีระยะเวลาในการดำเนินการ 5 ปี เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชากัญชงให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการร่วมกันในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีแก่บุคลากร และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน

### 3. แก้ปัญหาใช้น้ำมันกัญชาทำแคปซูล

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- น.ส.ธีรธร สังกะหร่าย เกษัชกร กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมกัญชามาแนะนำในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เช่น แคปซูลน้ำมันกัญชา ทำเป็นรูปแบบแคปซูลนิ่ม เพื่อให้ผู้ป่วยกำหนดขนาดน้ำมันกัญชาได้ โดยปริมาณ 1 หยด/1 เม็ด ซึ่งใน 1 หยด หรือ 1 แคปซูลนิ่ม มีน้ำมันกัญชา 3 มิลลิกรัม รวมถึงพัฒนาตำรับยาสมุนไพรที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่นอนไม่หลับ ใช้เทคโนโลยีไปเคลือบเม็ดยาทำให้เกิดการแตกตัวและดูดซึมที่ในลำไส้ ไม่ระคายเคืองกระเพาะ และยาดำรับ เป็นยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 11 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,316 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,614,057 ราย เสียชีวิต 35 ราย เสียชีวิตสะสม 31,730 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,076 ราย รักษาหายสะสม 4,561,023 ราย ยังรักษาอยู่ 21,304 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 592,129,086 (+177,642) ราย 6,444,786 (+234) ราย รักษาหาย 563,986,818 (+134,052) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, newtv, INN, thejournalistclub)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยถึงกรณีให้สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถจัดหายาด้านไวรัสโควิด 19 โดยตรงกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ว่า ต้องขอทำความเข้าใจว่า สธ. ไม่ได้ยุติการจัดหายา ยังคงดำเนินการนำเข้ายามาตามปกติ แต่เปิดช่องให้หน่วยงานอื่นเข้าถึงด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสะดวก เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชน สอดคล้องกับสถานการณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, soudhitalk, thebangkokinsight, TNN, amarintv)ทีวีช่อง TNN - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นการเตรียมการของ สธ. มีการพิจารณามาก่อนที่จะออกประมาณมานาน 3-4 เดือน ก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการ ไม่เกี่ยวกับข้อกักกันกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องและยืนยันว่าไม่ได้ขาดแคลนยาต้านไวรัสแต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ยารักษาโควิด 19 มีจำกัดการที่รัฐซื้อและกระจายจะทำให้ประชาชนทุกคนได้รับความเท่าเทียมในการรับยา หากปล่อยให้มีการซื้อแบบอิสระ ก็อาจทำให้คนที่กำลังทรัพย์น้อยเข้าถึงยาได้น้อยกว่า แต่ปัจจุบัน ภาครัฐกระจายยาได้ครอบคลุมมากขึ้น การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนบางกลุ่มเข้าถึงยาได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, mcot) ทีวีช่อง 9, NBT

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงว่า เกณฑ์การจ่ายยาต้านไวรัสในผู้ป่วยยังคงเหมือนเดิม และใช้ตามแนวทางการรักษาที่ปรับปรุงฉบับล่าสุด คือ ฉบับที่ 24 ผู้ที่ไม่มีอาการ ไม่มีปัจจัย ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส และโรคนี้สามารถหายเองได้ โดยไม่ต้องรับยา พร้อมเตือนยาแพกซ์โลวิดมีผลกระทบต่อภัยหลายตัว เช่น ไมเกรน ทำให้ปลายนิ้วดำเสี่ยงตัดนิ้ว ส่วนคนป่วยล้มเลือดอาจเกิดภาวะเลือดออกในสมอง ทั้งนี้ การให้จ่ายทุกประเภทต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus, soudhitalk, ch7, newtv)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ยารักษาโรคโควิด 19 ทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ เรมดิซิเวียร์ แพกซ์โลวิด ถือเป็นยาในกลุ่ม EUA คือ ยาที่เราเห็นว่ามีความปลอดภัยมากกว่าความเสี่ยง แต่ข้อมูลยังไม่ครบ 100% จึงจัดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ ขณะนี้ อย. อนุญาต ให้กระจายไปถึงคลินิกเวชกรรม จ่ายโดยแพทย์ ตามเวชปฏิบัติ ซึ่งในอนาคตในร้านขายยาจะอนุญาตให้มียา ฟาวิฯ โมลนูฯ แต่ต้องจ่ายตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดระบบการรายงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยคนสั่งจ่ายยาต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายยา ย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่ป่วยทุกคนต้องกินยา สำหรับกรณีการจ่ายยารักษาผู้ป่วยโควิดในระบบของ สปสช. ที่มีการรับยาได้ร้านที่ขายยานั้น สปสช. มีการทำงานร่วมกับคลินิกเอกชน มีแอปพลิเคชันหรือระบบการจ่ายยาต่าง ๆ ซึ่งจะมีแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและสั่งจ่ายยาเช่นเดียวกัน แล้วให้มารับยาที่ร้านขายยา เข้าใจว่ามียาต้านไวรัสด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ)

- ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวย้ำกรณีการขายยาต้านไวรัสโควิด 19 ในร้านขายยาว่า ต้องเป็นการสั่งยาโดยแพทย์เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ในทางที่ผิด เนื่องจากหลายคนเข้าใจผิดว่าโควิด 19 เหมือนโรคไข้หวัด ที่มีการขายยาชุดในร้านยาได้ แต่ต้องเข้าใจว่ายาแก้ไขหวัดขายในร้านขายยาได้ เพราะฤทธิ์ข้างเคียงไม่มากเท่ากับยาต้านไวรัสที่มีผลต่อไตต่อดับ ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการลงทะเบียนคลินิกที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้ หรืออาจให้ประชาชนไปรับยาโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเลย

## 2. พิจารณายกเลิก Hospitel-HI

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, soudhitalk, workpointtoday, thebangkokinsight)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สปส. เผยถึงกรณีการพิจารณายกเลิกระบบฮอสปิตัล (Hospitel) และโฮเทลไอโซเลชัน (Hotel Isolation) ว่า เมื่อสถานการณ์พ้นจากการระบาดใหญ่ จึงมีการพิจารณายกเลิกระบบดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่าจะยกเลิกตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 ซึ่งกำลังดำเนินการและเสนอต่อ รมว.สธ. เพื่อออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. พร้อมรับนโยบายต่าง ๆ เนื่องจากเป็นหน่วยงานสนับสนุนเป็นกลไกการเบิกจ่ายเงิน หากผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารับบริการแบบใด สปสช. ก็ไปเบิกจ่ายได้ในส่วนของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง

## 3. ตู้คือสปริกษาหมอ



**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช. ได้หารือร่วมกับ กทม. ในการพัฒนาและจัดตั้งตู้คืออส (Kiosk) เป็นตู้อัตโนมัติให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถปรึกษาแพทย์ได้ เบื้องต้น จะจัดตั้งในบริเวณห้างสรรพสินค้าและในชุมชน เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อใน กทม. ให้มีความสะดวกในการรับบริการมากขึ้น

## 4. ผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ)

- นายชาติวุฒิ วัจนล ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า คาดการณ์ไว้ว่า 1 ปี หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มดีขึ้น แนวโน้มของการฆ่าตัวตายในปี 2565 กลับจะสูงถึง 10 เท่าจากปกติ เนื่องจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพที่ต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้เกิดความเครียด และหมดความหวังในการดำเนินชีวิต สสส. ได้จัดกิจกรรม Thai Health Watch 2022 The Series ในหัวข้อ "เรื่องใจเรื่องใหญ่" เปิดพื้นที่แชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอารมณ์ เน้นแนวทางป้องกันและดูแลตนเอง มุ่งเสริมภูมิคุ้มใจ ฟื้นฟูภาวะเครียดสะสม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคฝีดาษวานร</b>	
<b>สถานการณ์ต่างประเทศ</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า - FDA ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติวัคซีนจินนีออส (Jynneos) จากบริษัทบาวาเรียน นอร์ติค ของเดนมาร์ก สำหรับฉีดป้องกันโรคฝีดาษลิงในกลุ่มผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณวัคซีนให้เพียงพอในสหรัฐ <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ - สถาบันโรคติดต่อโรเบิร์ต ค็อค ในเยอรมนี พบเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ป่วยโรคฝีดาษวานร รายแรกของประเทศ ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่พบผู้ใหญ่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว 2 คน	-
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข</b> <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, ThaiGov) - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สรุปผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีก่อนหมดวาระ 14 สิงหาคมนี้ เผยความสำเร็จ Big Rock 5 ด้าน ทั้งปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉิน, เกิดการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ กทม., การสร้างเสริมสุขภาพ การบริหารผู้สูงอายุ, ขยายสิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการเขตสุขภาพ พร้อมนำเสนอแนวทางต่างๆ มาปฏิรูปให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป	-
<b>การประชุม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> นสพ.ไทยรัฐ - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้น และรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการของและพาหะนำโรค ทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ รวมทั้งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสภาพอากาศที่รุนแรง	-
<b>1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> เว็บไซต์เดลินิวส์ - ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการ กพฐ. เปิดเผยว่า ได้หารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ” โดยมี นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นายวิทยา ประวะโช ผอ.สพม.อุดรธานี และนายภูเบศร์ ชื่นชม ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพัน สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้สุขภาพ” เน้นพัฒนาให้ครูอนามัยเป็นโค้ชสุขภาพ “Health Coach” ในการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และสุขภาพะในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน จากนั้นนักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอด บอกต่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ดูแลตัวเอง เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสม พร้อมป้องกันกลุ่มโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ	-
<b>ไวรัสลางยาเฮนิปาร์</b> <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, Tnews, ryt9, infoquest, topnews, Thai PBS, Kapook) - สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสลางยาเฮนิปาร์ (Langya henipavirus) หรือเลย์วี (LayV) ประมาณ 30 คน ถูกพบครั้งแรกในมณฑลชานตงและเหอหนาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนช่วงปลายปี 2561 แต่เพิ่งถูกนักวิทยาศาสตร์ระบุถึงอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากผลการตรวจเชื้อยังระบุด้วยว่า ไวรัสดังกล่าวพบใน “หนูผี” เป็นต้นตอของไวรัส แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานแพร่สู่คนได้หรือไม่ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจกับโรคชนิดนี้ให้ดีขึ้นต่อไป	-
<b>วิจารณ์กรณีเกณฑ์ อสม. พังนโยบาย</b> <b>สื่อที่นำเสนอ:</b> นสพ.ไทยรัฐ - จากประเด็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีไลน์หลุดว่าพรรคภูมิใจไทยขอให้ สสจ.กระบี่ เกณฑ์อสม.ร่วมฟังนโยบายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ของพรรค ภท. ขณะที่นายสฤกษ์พงษ์ ส.ส.กระบี่ พรรค ภท.ปฏิเสธว่าไม่มีการเกณฑ์ อสม. ร่วมงานแน่นอน ยืนยันตนเองไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของ อสม. อย่างแน่นอน	-